

Diễn Đàn Việt Nam 21

Tin Tức – Nghị Luận

Số 18.2023

Việt Nam: Hãy phóng thích nhà vận động chống tham nhũng

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng nhà cầm quyền [Việt Nam](#) cần hủy bỏ mọi cáo buộc và ngay lập tức phóng thích nhà vận động chống tham nhũng Đặng Đăng Phước. Công an tỉnh Đắk Lắk bắt ông Phước hồi tháng Chín năm 2022 và cáo buộc ông tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Một tòa án dự kiến sẽ xử vụ án của ông vào ngày mùng 6 tháng Sáu năm 2023. Nếu bị kết luận có tội, ông phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù.

<https://www.hrw.org/vi/news/2023/06/05/vietnam-free-anti-corruption-campaigner>

Hà Nội: Buôn ma túy trong bệnh viện Tâm Thần, 10 người lãnh án tử hình

Sau năm ngày xét xử, chiều 5 Tháng Sáu, Tòa Án tỉnh Sơn La đã tuyên 10 án tử hình trong số 11 bị cáo liên quan đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để đưa vào bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 1 ở Hà Nội, tiêu thụ. Theo báo VTC News, bị cáo Nguyễn Xuân Quý (41 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, “trùm” điều hành đàn em và nhóm cựu nhân viên bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 1), cùng với chín bị cáo khác lãnh án tử hình, gồm: Bùi Thị Minh, Diệp Thế Anh, Phan Thị Bích Ngọc (ở Hà Nội); Đinh Công U, Nguyễn Văn Dương, Lê Văn Cường, Lương Thị Chung, Trần Thị Hoa, Hoàng Văn Tài (cùng quê Sơn La). Riêng bị cáo Lương Thị Thủy bị án tù chung thân.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dua-ma-tuy-va-vo-benh-vien-tam-than-tieu-thu-10-nguoi-lanh-an-tu-hinh/>

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn đi tị nạn Canada

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn vừa xác nhận trên trang cá nhân rằng gia đình ông vừa đến thành phố Toronto, Canada, tị nạn theo chương trình tái định cư toàn cầu dành cho người bảo vệ nhân quyền gặp hiểm nguy. Ông Nguyễn Anh Tuấn, 33 tuổi, quê Đà Nẵng, được biết đến với các hoạt động vận động dân chủ, nhân quyền và giúp đỡ ngư dân miền Trung khi xảy ra thảm họa Formosa.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nha-hoat-dong-nguyen-anh-tuan-di-ti-nan-canada/>

Tàu Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam sau đối thoại Mỹ - Trung

Con tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc Hướng Dương Hồng 10, với sự hộ tống của 2 tàu hải cảnh và nhiều tàu cá Trung Quốc đã vào hoạt động trong khu vực bãi Tư Chính,

thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam trên Biển Đông từ ngày 07/ 05. Nhóm tàu này nhiều lần áp sát khu vực mỏ dầu khí của Việt Nam đang do một công ty Nga đầu tư khai thác, theo các dữ liệu theo dõi hàng hải quốc tế. Hãng tin Reuters cho biết, hôm qua, sau khi kết thúc cuộc hội đàm các quan chức cao cấp Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh, một cuộc gặp được hai bên đánh giá là mang tính xây dựng, thì con tàu trên cùng nhóm tàu đi cùng, khoảng hơn chục chiếc, đã bắt đầu quay mũi trở về hướng đảo Hải Nam và đã ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khoảng nửa đêm.

<https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20230606-t%C3%A0u-trung-qu%E1%BB%91c-ra-kh%E1%BB%8Fi-v%C3%B9ng-bi%E1%BB%83n-vi%E1%BB%87t-nam-sau-%C4%91%E1%BB%91i-tho%E1%BA%A1i-m%E1%BB%B9-trung>

Xuất nhập khẩu của Việt Nam lao dốc

Theo Tổng cục Hải quan, tình hình lạm phát tại một số thị trường lớn khiến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam lao dốc. Nguồn thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm chỉ bằng 36% dự toán và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Hải quan vừa cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước chỉ đạt 260,8 tỷ USD, giảm 15,3% (tương ứng giảm hơn 47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 135,2 tỷ USD, giảm 12,3%, nhập khẩu đạt 125,5 tỷ USD, giảm 18,4%.

<https://cafef.vn/xuat-nhap-khau-cua-viet-nam-lao-doc-188230606104824247.chn>

HRW giục EU gây áp lực để Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền

Hôm 8/6, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hối thúc Liên minh Châu Âu (EU) cần vận dụng cuộc đối thoại song phương ngày 9/6 để tạo áp lực buộc chính quyền Việt Nam “chấm dứt các vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống”. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của HRW, cho biết trong một thông báo gửi đến VOA qua email: “Việc Hà Nội bất chấp nhân quyền cho thấy rằng EU cần cân nhắc các hành động mạnh tay hơn là chỉ đưa ra các tuyên bố rồi mong chờ điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra”.

<https://www.voatiengviet.com/a/hrw-giuc-eu-gay-ap-luc-de-viet-nam-cham-dut-vi-pham-nhan-quyen/7128377.html>

Đức quan ngại về vụ bắt giữ nhà hoạt động Hoàng Thị Minh Hồng

Chính phủ Đức ngày 7/6 bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ một nhà vận động môi trường nổi tiếng ở Việt Nam, đồng thời cảnh báo rằng một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la gần đây để giúp Việt Nam loại bỏ than đá cần có sự tham gia của các nhà hoạt động xã hội dân sự. Văn phòng Nhân quyền Liên hiệp quốc cho biết, trích dẫn các nguồn tin đáng tin cậy, bà Hoàng Thị Minh Hồng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào tuần trước theo một lệnh tạm thời với cáo buộc trốn thuế. Báo cáo cho biết bà Hồng là nhà hoạt động môi trường nổi tiếng thứ năm bị bắt ở Việt Nam vì cáo buộc trốn thuế trong hai năm qua.

<https://www.voatiengviet.com/a/duc-quan-ngai-ve-vu-bat-giu-nha-hoat-dong-hoang-thi-minh-hong/7127639.html>

Việt Nam đứng trên nhiều 'chân kiềng' quan hệ với Mỹ, Trung Quốc, Nga và EU

Chuyên gia từ Hà Nội nhận định với BBC Việt Nam đang tích cực hợp tác với các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU và khối ASEAN để đạt được trạng thái cân bằng an ninh. "Việt Nam đã chủ động xây dựng và duy trì một mạng lưới quan hệ đa chiều với nhiều đối tác trên thế giới, nhằm đảm bảo sự cân bằng an ninh và phát triển kinh tế cho chính mình. Quốc gia Đông Nam Á này đang đối mặt với một số thách thức bao gồm sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc, tuy nhiên Việt Nam vẫn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông và thúc đẩy ổn định trong khu vực," nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nói với BBC.

<https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-65764013>

“Chuỗi cung ứng” IPEF: Mỹ và 13 nước hợp tác tránh phụ thuộc Trung Quốc

Chủ động về “các chuỗi cung ứng hàng hóa” ngày càng được nhiều quốc gia coi như một vấn đề an ninh quốc gia. Chính quyền Mỹ thời tổng thống Joe Biden đã xác định từ sớm việc chủ động “các chuỗi cung ứng hàng hóa” là một trụ cột trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương. “Các chuỗi cung ứng” là một trong nội dung chính của IPEF, Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái Bình Dương vì Thịnh vượng (IPEF là tên gọi tắt của Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity). Tham gia IPEF có 14 quốc gia đối tác, gồm Úc, Brunei, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. IPEF cũng thường được gọi với tên rút gọn là "Khuôn Khổ Kinh Tế Ấn Độ-Thái Bình Dương".

<https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230605-ipef-my-va-13-nuoc-hop-tac-tranh-phu-thuoc-tq>

Mỹ: Vừa quyết hậu thuẫn Đài Loan, vừa chìa tay với Trung Quốc

Mỹ siết chặt quan hệ với Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một vùng lãnh thổ ly khai. Hôm 01/06, một thỏa thuận thương mại đã được ký giữa Viện Mỹ tại Đài Bắc và Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Loan tại Washington, tức cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Đài Loan. Lễ ký diễn ra với sự chứng kiến của phó đại diện thương mại Mỹ Sarah Bianchi. Bắc Kinh ngay lập tức lên án mạnh mẽ. Trung Quốc kêu gọi Mỹ “*không nhân danh thương mại, gửi tín hiệu xấu*” đến các lực lượng chính trị muốn thúc đẩy Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập.

<https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t/20230603-my-vua-quyet-hau-thuan-dai-loan-vua-chia-tay-voi-tq>

Đức tuyên bố gửi tàu chiến tới khu vực giữa lúc căng thẳng dâng cao ở Biển Đông

Đức trong năm 2024 sẽ gửi hai tàu chiến tới vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng nước này tuyên bố hôm Chủ Nhật. Tuyên bố được ông Boris Pistorius đưa ra tại Đối thoại

Shangri-La, giữa lúc căng thẳng đang dâng cao giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng như quanh các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hôm 4/6, tại hội nghị an ninh quan trọng nhất của vùng Á châu, được tổ chức tại Singapore, ông Pistorius nói các nước cần phải bảo vệ trật tự pháp luật quốc tế và bảo vệ những tuyến đường hàng hải quan trọng.

<https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cg3x9g1428po>

Đảng Cộng sản Việt Nam học gì từ các chính sách của 'người đồng chí Trung Quốc'?

Cải cách Ruộng đất ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1953 đến 1956, có tài liệu là từ năm 1948, là một luận cứ lịch sử quan trọng cho thấy Đảng Lao động Việt Nam đã thực hiện theo mô hình của Trung Quốc. Sự tham gia cố vấn của nhà ngoại giao Trung Quốc, La Quý Ba, Đại sứ đầu tiên của Trung Quốc tại Bắc Việt (1954-1957) được đánh giá giữ vai trò rất quan trọng đến quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường Chinh trong Cải cách Ruộng đất. Mới hơn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" khi bước vào nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2012. Sau đó vào năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố chiến dịch "đốt lò" với câu nói được biết đến nhiều nhất, "Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy".

<https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c51j72ed52ko>

Bộ Ngoại giao Mỹ: Quan chức Mỹ-Trung vừa có cuộc đối thoại thẳng thắn

Đại sứ Hoa Kỳ và một quan chức Bộ Ngoại giao đã tổ chức các cuộc đàm phán thẳng thắn và hiệu quả hôm 5/6 với các quan chức Trung Quốc và nói rõ rằng Washington sẽ bảo vệ lợi ích của mình, Bộ Ngoại giao cho biết. Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Daniel Kritenbrink, phụ tá ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, diễn ra sau khi Trung Quốc từ chối cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, người đã tìm kiếm một cuộc gặp thích hợp với người đồng cấp Trung Quốc.

<https://www.voatiengviet.com/a/bo-ngoai-giao-my-quan-chuc-my-trung-vua-co-cuoc-doi-thoai-thang-than/7124577.html>

Chuyến thăm VN của Thủ tướng Úc: Ký thỏa thuận lớn; hai công dân Úc thoát án tử hình

Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào cuối tuần qua, trong đó ông ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la để giúp cho Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính, chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đưa được hai công dân Úc thoát khỏi án tử hình tại Việt Nam. Lãnh đạo của hai nước cũng chia sẻ mối quan ngại chung về những căng thẳng với Trung Quốc. Ông Albanese nói ông muốn Việt Nam trở thành một trong những đối tác "hàng đầu" của Úc khi chính phủ ở Canberra tìm cách đa dạng hóa và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

<https://www.voatiengviet.com/a/7123534.html>

Vỡ đập ở Ukraine: Ảnh vệ tinh tiết lộ quy mô của thảm họa

Việc phá hủy một con đập lớn tại khu vực do Nga nắm quyền kiểm soát ở miền Nam Ukraine hôm 6/6 đã dẫn đến lũ lụt với quy mô ngày càng rõ ràng. Ảnh vệ tinh cho thấy dòng nước lũ đã tràn xuống hạ lưu sông từ đập Kakhovka - mặc dù nước lũ có thể chưa đạt đỉnh ở thành phố Kherson, cách đó khoảng 75km về phía tây. Toàn bộ bờ nam của sông Dnipro cho đến đầu phía đông của hồ chứa Kakhovka rộng lớn đã bị quân đội Nga chiếm đóng kể từ cuộc xâm lược hồi năm ngoái. Ngoài lũ lụt, việc con đập bị phá hủy đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cách đó khoảng 130 km về phía thượng lưu.

<https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4nke5mjd4jo>

NATO nói Nga không có quyền ngăn Ukraine gia nhập liên minh

Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói Ukraine có cơ hội trở thành thành viên của khối và Nga không có quyền ngăn cản điều này. "Tất cả đồng minh đều đồng ý rằng cánh cửa NATO vẫn mở, Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh và Nga không có quyền phản đối", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm 6/6. Tổng thư ký NATO nhiều lần nói rằng các thành viên trong khối đều đồng ý Ukraine sẽ trở thành thành viên, nhưng nhấn mạnh điều này chỉ có thể xảy ra sau khi chiến sự kết thúc. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine "thừa nhận thực tế" rằng họ sẽ không thể gia nhập NATO khi chưa chấm dứt xung đột với Nga.

<https://vnexpress.net/nato-noi-nga-khong-co-quyen-ngan-ukraine-gia-nhap-lien-minh-4614574.html>

Tiết lộ mới: Trung Quốc đặt trạm nghe lén Mỹ tại Cuba

Một trạm nghe lén ở Cuba, cách Florida khoảng 100 dặm, sẽ giúp các cơ quan tình báo Trung Quốc thu thập thông tin liên lạc điện tử khắp khu vực Đông Nam nước Mỹ, nơi có nhiều căn cứ quân sự, và nó đồng thời có thể theo dõi hoạt động giao thông của tàu thuyền Mỹ. Theo một số viên chức biết chuyện, Trung Quốc đã đồng ý trả cho Cuba vài tỷ đôla để quân đội Bắc Kinh xây trạm nghe lén. Tiết lộ về địa điểm lắp trạm nghe lén được lên kế hoạch đã gióng lên hồi chuông báo động trong chính quyền Biden. Một căn cứ của Trung Quốc với khả năng quân sự và tình báo tiên tiến ở sân sau của Hoa Kỳ có thể là một mối đe dọa mới chưa từng có.

<https://saigonhnews.com/thoi-su/the-gioi/tiet-lo-moi-trung-quoc-dat-tram-nghe-len-my-tai-cuba/>

Cục diện châu Âu như thế nào nếu Putin thua cuộc chiến ở Ukraine?

Không ai biết cuộc chiến của Vladimir Putin sẽ kết thúc ra sao, nhưng từ năm 1994, Zbigniew Brzezinski đã xác định được lý do tại sao tham vọng đế chế của Nga là không thể mất. "Không có Ukraine – ông viết trên tờ *Foreign Affairs* – Nga không còn là một đế chế". Nhận xét này đã làm hài lòng Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga vây quanh ông. Đối với họ, Nga sẽ là một đế chế hoặc "chẳng là gì cả" nếu không có Ukraine. Một chiến thắng của Ukraine (cũng có thể xem là sự kết thúc cuộc xung đột) có nghĩa là Ukraine sẽ lấy lại toàn bộ hoặc phần lớn lãnh thổ (trước khi Nga chiếm bán đảo

Crimea) và cũng có nghĩa là Ukraine sẽ độc lập với Moscow và liên kết chặt chẽ với phương Tây.

<https://saigonhonest.com/thoi-su/the-gioi/cuc-dien-chau-au-nhu-the-nao-neu-putin-thua-cuoc-chien-o-ukraine/>

Mỹ công bố thêm 2,1 tỷ đô viện trợ an ninh cho Ukraine

Ngũ Giác Đài ngày 9/6 công bố một gói hỗ trợ mới trị giá 2,1 tỷ đô la cho Ukraine bao gồm các khả năng phòng không và đạn dược quan trọng. Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố, gói này bao gồm các hệ thống và phi đạn phòng không HAWK, đạn pháo 105 mm và 203 mm, hệ thống máy bay không người lái Puma, đạn hệ thống rốc-kết dẫn đường bằng laser và hỗ trợ huấn luyện và bảo trì. Theo Bộ, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, Mỹ đã viện trợ an ninh hơn 40,4 tỷ đô la cho Ukraine.

<https://www.voatiengviet.com/a/my-cong-b-them-2-1-ti-do-la-vien-tro-an-ninh-cho-ukraine/7130956.html>

Mỹ công bố 37 cáo buộc chống ông Trump vì bê bối tài liệu mật

Mỹ vừa công bố bản cáo trạng gồm 37 tội danh chống cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông gây rủi ro cho một số tài liệu tối mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm năm 2021 và cản trở điều tra. Reuters trích dẫn bản cáo trạng liên bang dài 49 trang quả quyết ông Trump đã quản lý sai cách các tài liệu mật, bao gồm cả thông tin về chương trình hạt nhân bí mật của Mỹ và những lỗ hổng tiềm tàng trong nước nếu Mỹ bị tấn công. Cựu lãnh đạo Nhà Trắng cũng thảo luận với các luật sư riêng về khả năng nói dối các quan chức chính phủ đang tìm cách thu hồi tài liệu.

<https://vietnamnet.vn/my-cong-bo-37-cao-buoc-chong-ong-trump-vi-be-boi-tai-lieu-mat-2153088.html>

Nga tuyên bố chặn tên lửa đạn đạo Ukraine tập kích Crimea

Tỉnh trưởng Crimea nói rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Ukraine nhằm vào bán đảo. "Lực lượng phòng không đánh chặn hai tên lửa đạn đạo thuộc tổ hợp Grom-2 của Ukraine trong buổi sáng. Không có ai bị thương vong. Tôi đề nghị người dân bình tĩnh và chỉ tin tưởng các nguồn tin chính thống", tỉnh trưởng Crimea Sergey Aksyonov viết trên Telegram hôm nay. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

<https://vnexpress.net/nga-tuyen-bo-chan-ten-lua-dan-dao-ukraine-tap-kich-crimea-4616021.html>